

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓ / ว ๔๖๖



ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง หรือปรับปรุงถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๓๗ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ ๒๖๒ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ตามที่จังหวัดแจ้งว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง หรือปรับปรุงถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ซึ่งมีสภาพชำรุดเสียหายและมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาถนนให้คืนสู่สภาพปกติ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย) ตรวจสอบสายทางที่ได้รับถ่ายโอน ซึ่งหากยังมีได้ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม ให้แจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินการโดยจัดทำโครงการเสนอผ่านจังหวัดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโครงการฯ ก่อนจัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการผู้มีความรู้ความสามารถด้านช่าง (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนากร อัจฉิตโรไพศาล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ โทรสาร ต่อ ๒๑



คำสั่งจังหวัดแพร่
ที่ ๒๐๒ ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถด้านช่าง (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม)
เพื่อตรวจสอบโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม และบำรุงรักษาถนนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ซึ่งมีสภาพชำรุดเสียหายและ
มีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนให้คืนสู่สภาพปกติ
สามารถอำนวยความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร ดังนั้นเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการจัดทำ
คำของบประมาณดังกล่าว จังหวัดได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรม
ทางหลวงชนบทให้ตรวจสอบสายทางที่ได้รับถ่ายโอน ซึ่งหากยังมีได้ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม
หรือบำรุงรักษาถนนดังกล่าวให้แจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินการโดยจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอ
ผ่านจังหวัด โดยจังหวัดจะได้แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถด้านช่าง (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม) จากส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตามจำนวนที่เหมาะสม เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของโครงการฯ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณก่อนจัดส่ง
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกำหนด จึงแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถด้านช่าง (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโครงการฯ ประกอบด้วย

๑. นายรณกร อภิญาลังกร วิศวกรโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๒. นายสันติ วะริน วิศวกรโยธา เทศบาลตำบลร่องกวาง
๓. นายจิรัฏฐ์ เนตรสุขทิพย์ วิศวกรโยธา เทศบาลตำบลวังชิ้น
๔. นายไกรเพชร มั่งคั่ง วิศวกรโยธา เทศบาลตำบลช่อแฮ
๕. นายจิตติ ศุภจิตรานนท์ วิศวกรโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง
๖. นายวีรวัฒน์ กาซ้อง วิศวกรโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
๗. นายเอกลักษณ์ พอลจิต วิศวกรโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น
๘. นายโอฬาร เวียงแก้ว วิศวกรโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย

ให้ผู้ที่ได้รับ...

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ รูปแบบรายการ วงเงินงบประมาณของโครงการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของทางราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายธนากร อัจฉิตโรไพศาล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่